

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 141 (1/2561) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2	การพัฒนาหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัย รับทราบข้อหาหรือขอ ประธาน และ เห็นชอบ แต่งตั้ง 1) คณะกรรมการศึกษาการจัดหลักสูตร โลจิสติกส์ การขนส่ง การบริการในระบบ ขนส่ง โดย ดร.สมบูรณ์ เสี่ยงมบุตร นายก สภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา และ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการ โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอรายชื่อ กรรมการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และ 2) คณะกรรมการศึกษาการจัดหลักสูตรหรือ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีดำเนินการต่อไป	คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรับทราบและ ดำเนินการตามมติ โดยนำเสนอความ คืบหน้าในการประชุม สภาครั้งที่ 142 (2/2561)
4.1	ข้อหาหรือการเลือกประธาน กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อหาหรือการเลือก ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาสภา มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย หรือร่วมกับ มหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ให้มีความเหมาะสม ต่อไป	รับทราบ และ อยู่ ระหว่างดำเนินการ ตามมติ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณาให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบมอบระเบียบวาระ การประชุมและแต่งตั้ง ว่าที่เรืออากาศตรี ดร. บัญชา สํารวยรื่น เป็นคณะกรรมการ พิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ในส่วนของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทน อาจารย์ประจำ	รับทราบมติ และนายก สภามหาวิทยาลัย ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว และการประชุมสภา ครั้งที่ 142 (2/2561) ได้ เสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมหมด วาระ
5.2	การพิจารณาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ 4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเสนอสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความ เห็นชอบต่อไป	รับทราบมติ โดยอยู่ ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพื่อส่ง สกอ. เพื่อให้ ความเห็นชอบต่อไป
5.3	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา คณบดีวิทยาลัยการจัดการ และพัฒนาท้องถิ่น	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการ จัดการและพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ประธาน กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2. นายสาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ (อธิการบดี) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก กรรมการ (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิฑิตพัฒนา กรรมการ (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ)	น ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้ง และ คณะกรรมการได้มี การประชุมหารือ กำหนดแนวทางการ สรรหา โดยอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการรับสมัคร/ เสนอชื่อ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.3 (ต่อ)		<p>5. ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สํารวยรีน กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล กรรมการและเลขานุการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร)</p> <p>7. นางบุษยมาศ แสงเงินผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)</p>	
5.4	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานมหาวิทยาลัย	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ไพบ ประธานกรรมการ (อุปนายกสภา มหาวิทยาลัย)</p> <p>2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ กรรมการ (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>3. อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ)</p> <p>4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล กรรมการ (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร)</p> <p>5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันธ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้บริหาร)</p> <p>6. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เลขานุการ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)</p>	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้งแล้ว
7.1	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง กฎหมายลำดับรองเพิ่มเติม	<p>สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้งให้ นาย ฉัตรชัย จรุงพงศ์ เป็นกรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง เพิ่มเติม</p>	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม แต่งตั้งแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
7.2	การจัด Retreat มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัด Retreat สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	รับทราบมติ โดยอยู่ ระหว่างดำเนินการ